

## ไทยเจอป่วยใหม่เพิ่ม 2 ราย จากนราธิวาสเชื่อมโยงคนไข้ ยอคติดเชื้อทั่วโลกจ่อ 5 ล้าน คลังใกล้จ่ายรพันครบถ้วน

### ไทยเจอ (ต่อจากหน้า 1)

ความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในประเทศไทย เมื่อ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ตามการรายงานของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. พบผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชม. 2 ราย และยังมีผู้เสียชีวิต ด้านกรมควบคุมโรค ซึ่งหลังคลายล็อกดาวน์ระยะ 2 คนแห่งเดินห้างเพียบ ย้ำขอทุกคนอย่าเมินใช้แอปฯ “ไทยชนะ”

### ไทยพบป่วยใหม่ 2 ราย

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวัน ว่า ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,033 ราย ผู้ป่วยหายกลับบ้านได้รายใหม่ 2,857 ราย รวมกลับบ้านได้อยู่ในโรงพยาบาล 120 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครั้งที่ 56 ราย

ทั้งนี้ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ มาจากจังหวัดนราธิวาส เชื่อมโยงกับคนไข้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นลูกชายและลูกสาว ที่ไปเฝ้าใช้คนใช้ที่เป็นปอดอักเสบ ครั้งแรกตรวจไม่พบเชื้อ แต่มาพบอีกครั้งวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา

### เชื้อส่วนใหญ่พบในรพ.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ผลตรวจพบเชื้อ 3,031 ราย มาจากการไปขอตรวจที่ รพ. 1,585 ราย หรือ 52 เปอร์เซ็นต์ 2. ติดตามผู้สัมผัส 1,186 ราย หรือ 39 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นศูนย์กักกัน สถานกักตัวของรัฐ ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ช่องทางเข้าออกประเทศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ปรับอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคลง เพื่อให้อาการน้อยๆ ก็เข้ารับการตรวจได้ ทำให้คนเดินเข้ามา รพ.เพื่อร้องขอการตรวจ

### ยอดป่วยโลกพุ่ง 4.9 ล้าน

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ เวลา 17.45 น. ของวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามการรายงานของเว็บไซต์ worldometers พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลก อยู่ที่ 4,910,671 คน ขณะที่ยอดเสียชีวิตมีจำนวนทั้งสิ้น 320,448 คน และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,919,150 คน

### อินเดียอ่วมเชือดีงแสน

ส่วนอันดับชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในโลก เป็นสหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสมแล้ว 1,550,539 คน เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 91,985 คน ชาติที่ติดเชื้อในลำดับรองลงมา มีดังนี้ รัสเซีย 299,941 คน, สเปน 278,188 คน, บราซิล 255,368 คน, สหราชอาณาจักร 246,406 คน, อิตาลี 225,886 คน,

## สถิติผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

(ล่าสุดวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563)

ติดเชื้อทั่วโลก : 4,910,733 คน

เสียชีวิต : 320,448 คน/รักษาหาย : 1,919,163 คน

ติดเชื้อในไทย : 3,033 คน/เสียชีวิต : 56 คน

วันที่ 19 พฤษภาคม 63 ติดเพิ่ม : 2 คน

ฝรั่งเศส 179,927 คน โดยอินเดีย ยังเป็นประเทศที่ 11 ของโลก ที่ยอดติดเชื้อสะสมเพิ่มสูงและหลักแสน หลังป่วยแล้ว 101,261 คน

### นร.ฝรั่งเศส 70 คนติดโควิด

ทั้งนี้ประเทศฝรั่งเศส พบเด็กติดไวรัสโควิด-19 รวม 70 คน หลังคลายมาตรการล็อกดาวน์ และมีการเปิดโรงเรียนใหม่ เชื่อมโยงกับโรงเรียนในสัปดาห์เดียวหลังผ่อนคลายนโยบายให้ 1 ใน 3 ของเด็กนักเรียนกลับไปเรียนได้ โดยโรงเรียนทางเหนือของฝรั่งเศส 7 แห่ง ได้ปิดการเรียนการสอนไปก่อนแล้ว

### หลังปลดล็อกคนเดินทาง

หมอทวีศิลป์ ยังเผยอีกว่า สำหรับแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ยอดสะสมลงทะเบียนร้านค้า 60,853 ร้านค้า จำนวนคน 3,660,081 คน, เช็คอิน 5.5 ล้านครั้ง, เช็คอิน 4.05 ล้านครั้ง ประเมินร้าน 2.6 ล้านครั้ง การเช็คอินมากที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า คือ 1.3 ล้านครั้ง แต่เช็คอินอย่างน้อย 9.6 แสนครั้ง ต้องฝากเช็คอินด้วย มิเช่นนั้นตัวเลขจะหนาแน่น จะได้มีสถิติที่เหมาะสม เปิดพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาเดินได้ ส่วนการประเมินร้านค้า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 5 คะแนน ส่วนที่ยังมีคะแนนน้อย 1 คะแนน 2 คะแนน ก็จะมีคณะชุดตรวจไปตรวจด้วย

### อยู่บ้านต้องรักษาระยะ

นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย พบว่า เป็นการติดจากผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ จ.นราธิวาส คือ ติดจากครอบครัว ทั้งนี้ ย้ำว่า การติดเชื้อในผู้สัมผัสร่วมบ้านเดียวกัน เป็นตัวเลขที่เจอบ่อย จากผู้ป่วยทั้งหมด 3,033 ราย ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว และ 20 เปอร์เซ็นต์ จากการติดเชื้อในที่ทำงาน

ดังนั้น ในครอบครัว ในที่ทำงาน เรื่องเว้นระยะระหว่างกัน ถือเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ควรใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ออกมานอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสผู้สัมผัสร่วมบ้าน ต้องระมัดระวังว่า อาจมีคนที่ติดเชื้อและไปสัมผัสผู้สัมผัสนั้น ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แออัด ที่มีการเบียดเสียดกัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่ได้เว้นระยะห่างที่ดี

### ขอปชช.อย่าเมินไทยชนะ

นพ.อนุพงศ์กล่าวว่า ขณะนี้เราเข้าสู่วันที่ 2 ของการผ่อนปรนระยะที่ 2 ขอเตือนเรื่องการไปซื้อปิ้งย่างสรรพสินค้า การไปเบียดเสียด ไปออกันไม่เข้าแถวเว้นระยะห่าง เป็นเรื่องอันตราย การไปใช้บริการขอให้ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ร้านลงทะเบียนแปะคิวอาร์โค้ด ประชาชนสแกนเข้าและออก และประเมินสถานบริการให้ด้วย เป็นสำนักความร่วมมือที่ทำให้เราเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ปลอดภัย ตอนนี้เราจะต้องสู้กับโควิด ยังไม่ปลอดภัย แม้ตัวเลขจะเป็นหลักเดียวหรือเป็นศูนย์ ซึ่งไม่ได้แปลว่าไม่มีติดเชื้อ ยังมีใน

ชุมชน แต่อาการน้อย และไม่ไต่มาตรวจ ก็จะทำให้ไม่รู้ “คิวอาร์โค้ดห้างร้านสำคัญ เพราะการไปใช้บริการ ถ้าเช็คอินระบบจะจำได้ว่า ช่วงเวลาใช้บริการคือเวลาใด หาก รพ.ตรวจพบมีผู้ป่วยโควิดแล้วทราบว่า มีประวัติเสี่ยงเดินทางไปห้าง วันที่นั้นเวลานี้ คนที่เช็คอินจะได้ประโยชน์ จะอยู่ในกลุ่มที่ปรากฏ และขอให้เข้ามาตรวจที่สถานพยาบาลว่าติดเชื้อด้วยหรือไม่ ก็จะได้รับการตรวจฟรีและเร็ว การเช็คอินจะช่วยประเมิน เพราะหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถไปดูร้านทุกร้านได้ เพื่อให้ไปตรวจให้คำแนะนำต่อ” นพ.อนุพงศ์กล่าว

## มท.สั่งรับร้องทุกข์เงิน5พัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่าด้วย กระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 1004/8345 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากระทรวงการคลังมีนโยบายให้ประชาชน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ ณ สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส. ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค. ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (เฉพาะวันเวลาราชการ)

และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาทด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด ประสานความร่วมมือกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้ข้อมูลและคำปรึกษา หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วยแล้ว

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการ

ดังนี้ 1.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยในการดำเนินการขอให้ใช้แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของกระทรวงการคลัง และใช้ข้อมูลเอกสารรายละเอียดต่างๆ เช่น เอกสารแถลงข่าวกระทรวงการคลัง หรือเอกสารคำถามคำตอบที่กระทรวงการคลังส่งมาเป็นข้อมูลในการตอบคำถามประชาชน

2.แจ้งสำนักงานคลังจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการรับเรื่องให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา รวมทั้งจำแนกประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องประสงค์ร้องเรียนร้องทุกข์ แล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์

อนึ่ง หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

แล้วเห็นว่า ควรเพิ่มบุคลากรเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหรือมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 ก.ค. 57 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้นได้ทางเว็บไซต์ [www.moicovid.com](http://www.moicovid.com) หัวข้อ “หนังสือสั่งการ มท.”

## คลังเดินเครื่องจ่าย5พัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ มท. คลัง และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่าย เงินเยียวยา 5,000 บาท ว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 15 ล้านคน โดยสัปดาห์นี้จะจ่ายครบ 14.5 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะทยอยจนครบ

นายธนกร กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ธนาคารของรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในวันที่แรกๆ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังมีประชาชนมา ร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดจนถึงวันที่ 29 พ.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม ส่วนการลงพื้นที่ที่พบทวนสิทธิ์นั้นจบแล้ว ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จถึง 95-96 เปอร์เซ็นต์

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรของธกส. ทราบว่ามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเบิกเงินที่ธนาคาร โดย นายอุตตม สาวนายน มท.คลัง จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ถือว่ารัฐบาลทำงานได้มีประสิทธิภาพ

นายธนกร กล่าวด้วยว่า แม้ว่าในช่วงแรกจะติดขัดบ้าง แต่สุดท้ายก็สามารถจ่ายเงินได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว ทำให้ประชาชนจำนวนมากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือในภาวะที่เดือดร้อน หลังจากนั้นจะดำเนินการในส่วนของการฟื้นฟูซึ่งรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการแล้ว

## ไทยเตรียมทดลองวัคซีน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีข่าวดีสำหรับการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 หลังล่าสุดงานวิจัย “วัคซีนชนิด mRNA” ที่ศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ อว.มอบให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับผิดชอบ ประสบความสำเร็จในระดับดี หลังทดสอบในหนูทดลองแล้ว

ทั้งนี้ผลการคัดกรองเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Neutralizing antibody ในระดับที่สูงถึง 1:3000 ทั้งนี้กำลังเตรียมจะทดสอบในลิงในประเทศไทยสัปดาห์หน้าต่อไป

## ทาบสหรัฐฯผลิตชุดแรก

รมว.การอุดมศึกษา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้ประสานเตรียมการผลิตวัคซีนชุดแรกกับโรงงานผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เพื่อนำมาใช้ทดสอบในคนตามขั้นตอนมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ประสานกับบริษัท Bionet Asia ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของไทย เตรียมการในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากโรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบ โดยเชื่อว่าสำเร็จจนถึงขั้นสุดท้าย คือ ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มากที่สุดในประเทศไทย และนำมาใช้ช่วยคนไทยในการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้ประเทศไทยดำเนินการเรื่องวัคซีนอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อมีวัคซีนโรคโควิด-19 ใช้แล้ว ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่มีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอสำหรับคนไทย

## ระดมกำลังพัฒนาการวิจัย

รมว.การอุดมศึกษา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปเพื่อขับเคลื่อนให้มีการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ โดยใช้ 3 แนวทางควบคู่กันไป คือ การสนับสนุนการวิจัยในประเทศ การร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ และการทำงานจุดรวมกับผู้ผลิต ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งได้ให้ทุนวิจัยเรื่องวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5 โครงการ ในหลายสถาบัน ซึ่งหลายแห่งมีความก้าวหน้าจนถึงขั้นทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คือการบริหารจัดการให้แน่ใจว่า จะมีวัคซีนใช้งานได้อย่างรวดเร็วและจำนวนเพียงพอ ซึ่งต้องเตรียมการทั้งด้านการศึกษาและพัฒนา และการผลิตควบคู่กันไป เช่น การเตรียมโรงงานเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับทดสอบในอาสาสมัคร รวมทั้งการวางแผน

## (อ่านต่อหน้า 9)

## ไทยเจอ (ต่อจากหน้า 8)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บริษัทผลิตวัคซีนในประเทศไทย ซึ่งต้องเตรียมการ ให้เหมาะสมจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิตวัคซีนให้เพียงพอสำหรับประเทศไทยภายในปีหน้าได้หากประสบความสำเร็จ

ขณะที่ปัจจุบัน มีวัคซีนต้นแบบที่เข้าทดสอบในสัตว์ทดลองมากกว่า 150 ชนิด และอย่างน้อยมี 10 ชนิดที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแล้วอย่างน้อย 5 ประเทศ คือ จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และแคนาดา

## จ้างคนว่างงานเป็นผช.ครู

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่มีงานทำ ให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละกระทรวง รว.ศธ. เผยว่า ที่ผ่านมามีได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองถึงความต้องการให้นักเรียนระดับปฐมวัยกลับมามีเรียนที่โรงเรียน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น เนื่องจากรับภาระไม่ไหว โดยหากมีการรับนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว กลับมาเรียนที่โรงเรียนในสภาวะนี้ มีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนครูต่อนักเรียนมากขึ้นจากเดิม นักเรียน 20 คน ต่อครู 1 คน ต้องปรับเป็น นักเรียน 7 คน ต่อครู 1 คน หรือนักเรียน 20 คน ต่อ ครู 3 คน อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการหาผู้ช่วยครูในการดูแลนักเรียน โดยแนวทางดำเนินการอาจคัดเลือกจาก ครูระดับปฐมวัยที่สอบและบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครู ผู้ช่วย แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่ได้ขึ้นบัญชีเอาไว้รอการบรรจุ ทั้งนี้ ศธ.จะมีข้อเสนอให้ครูเหล่านี้พิจารณา ซึ่งจะเป็นการทำงานชั่วคราวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ได้รับอัตราเงินเดือนฯ ละ 9,000 บาท ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการ มีงบประมาณในการดำเนินการด้านดังกล่าวจำนวน 500 ล้านบาท สามารถจ้างครูช่วยสอนได้ประมาณ 10,000 คน

## เคาะปิดเรียนรวม54วัน

ที่ประชุม ครม. รับทราบ ปฏิทินวันเปิด-ปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปี 1 ก.ค.-13 พ.ย.63 รวมวันเรียน 93 วัน ปิดภาคเรียน 14-30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียน 17 วัน ส่วนภาคเรียนที่ 2 ปี 1 ธ.ค. 63- 9 เม.ย.64 รวมวันเรียน 88 วัน ปิดภาคเรียน 10 เม.ย.-16 พ.ค.64 รวมวันปิดภาคเรียน 37 วัน รวมทั้ง 2 ภาค ปิดภาคเรียน 54 วัน

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้โรงเรียนทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังนี้

1.1 ปฏิทินการเปิดภาคเรียน ตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 200 วันต่อปีการศึกษา จำแนกเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1/2563 กำหนดเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-13 พฤศจิกายน 2563 รวมจำนวนวันเรียน 93 วัน และกำหนดปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563

รวมจำนวนวันปิดภาคเรียน 17 วัน

ภาคเรียนที่ 2/2563 กำหนดเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563-9 เมษายน 2564 รวมจำนวนวันเรียน 88 วัน และกำหนดปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวนวันปิดภาคเรียน 37 วัน โดยเวลาที่ขาดหายไป 19 วัน ให้โรงเรียนสอนชดเชยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

## อนุมัติขอพท์เงินทุนจำนำ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการทบทวนมติ ครม. เดิมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องการกู้เงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ขอพท์เงิน) ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน เป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชนในโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยปรับเพิ่มเงื่อนไขกระทรวงการคลังเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันในการกู้เงินดังกล่าวให้กับ สธค. เพื่อไปดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการปรับเป้าหมายผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงิน หรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน หรือการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ ที่ประชุม ครม.มอบหมายให้ สธค.จัดทำรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

## อก.วางแผนใช้ยาโควิด

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม (อก.) กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม ได้วางแผนบริหารจัดการเพื่อให้มียาที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในภาวะวิกฤติและระยะยาว ซึ่งมียาที่ใช้ร่วมกัน 7 รายการ โดยองค์การเภสัชกรรมผลิตเอง 5 รายการ ประกอบด้วย

1. ยาคลอโรควิน รักษาโรคมัลลาเรีย สารองไว้ 1.8 ล้านเม็ด,
  2. ยาต้านไวรัสเฮลซัสสูตรผสม โลพินาเวียร์ และริโทนาเวียร์ สารองไว้ 30.6 ล้านเม็ด,
  3. ยาต้านไวรัสเฮลซัสดาร์นาเวียร์ สารองไว้ 1.9 ล้านเม็ด,
  4. ยาต้านไวรัสเฮลซัสริโทนาเวียร์ (Ritonavir) สารองไว้ 1.9 ล้านเม็ด และ
  5. ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) ยาปฏิชีวนะใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย สารองไว้ 3.4 ล้านเม็ด
- ส่วนยาอีก 2 รายการคือ ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ได้จัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศแล้ว 1.09 ล้านเม็ด และยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาสำคัญตัวหนึ่งที่ใช้ในการรักษา อก. และกรมควบคุมโรค

ได้มีการจัดซื้อแล้ว 187,000 เม็ด จาก 2 แหล่งผลิตหลัก คือบริษัท FUJIFILM Toyama Chemical Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่นเจ้าของสิทธิบัตร และบริษัท Zhejiang Hisun Pharmaceutical Company ประเทศจีนซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตจากญี่ปุ่น

ทั้งนี้ได้มีการกระจายยาไปยังโรงพยาบาลต่างๆ แล้วประมาณ 100,000 เม็ด ยังคงมีสำรองในคลังของ อก. ประมาณ 87,000 เม็ด และจะส่งมอบเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม เพื่อสำรองไว้อีก 303,860 เม็ด (จากประเทศญี่ปุ่น 103,860 เม็ด ที่เลื่อนการส่งมอบมาจากในปลายเดือนเมษายน และส่งมอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 200,000 เม็ด) ซึ่งจะทำให้มียาฟาวิพิราเวียร์ใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 วัคซีนที่พัฒนาอยู่ระหว่างการส่งข้อั้วตลับเพื่อนำมาพัฒนาสูตรตำรับ ขยายขนาดการผลิต ศึกษาความคงสภาพและประสิทธิภาพทางชีวสมมูล เพื่อศึกษาระดับยาในเลือดเทียบกัยยาต้นแบบต่อไป คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 ปีจะมีข้อมูลพร้อมยื่นขึ้นทะเบียน ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัยพัฒนาการสังเคราะห์ตัวตลับยาฟาวิพิราเวียร์ คาดจะแล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน และสามารถเริ่มผลิตตัวตลับในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ในเดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิบัตรยานั้น อก.จะต้องมีการเจรจาทำ Voluntary Licensing กับบริษัทเจ้าของสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้ “ขอเตือนว่ายาเหล่านี้เป็นยาที่ใช้เฉพาะโรค เป็นยาอันตราย การสั่งใช้ต้องเป็นไปตามการสั่งของแพทย์เท่านั้น ประชาชนห้ามซื้อมากินเองเด็ดขาด” ดร.ภญ.นันทกาญจน์ กล่าว

## ร.ลาวเข้มแมสก์-เว้นระยะ

สำนักข่าวสารประเทศลาว รายงานว่า รัฐบาลลาว อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เปิดการเรียนการสอนได้แล้ว ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 7 แต่ต้องให้รักษา ระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไป พร้อมทั้งมีจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และทำความสะอาดสถานที่อย่างเข้มงวด

หัวหน้าศึกษาธิการและกีฬา นครหลวงเวียงจันทน์ ระบุว่า การเรียนการสอนในแต่ละชั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด เริ่มจากเพิ่มห้องเรียน เพื่อให้รักษาระยะห่าง 1 เมตรขึ้นไปของนักเรียน ให้เหลือเวลาพัก หรือเวลาเลิกเรียน เพื่อลดความแออัดของนักเรียน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจจการปฏิบัติตามโรงเรียนต่างๆ